



วารสารสหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอมืองเชียงใหม่ จำกัด

122/3-4 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-224056-7

Website: www.cukpcoop.com E-mail: kurusapha_union@hotmail.co.th Line: Kurusapha.153

การประชุมและการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 สหกรณ์ได้กำหนดการประชุม และการแสดงมุทิตาจิตแด่สมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมมิลาน โรงแรมเมอร์เคียว เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในการทำธุรกรรมต่อเนื่องกับสหกรณ์ เช่น

1. การหักเงินชำระค่าหุ้น, ชำระหนี้ (ถ้ามี), เงินฝากให้กับสหกรณ์ฯ
2. การส่งชำระเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และสิทธิที่ควรได้ เป็นต้น และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “สิทธิการใช้บริการเงินกู้หลังเกษียณ” จาก นายศรีบุตร ปัญญารัตน์ รองประธานกรรมการ, การให้ความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการ, การประชาสัมพันธ์และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอมืองเชียงใหม่ จำกัด จาก นายทวี สิงหราช รองประธานกรรมการ และมีการให้ความรู้เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ สหกรณ์ ที่ผู้จะเกษียณ ควรทราบ จาก นางนงลักษณ์ มณีศักดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ



โครงการส่งเสริมวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร อบรมการทำขนม “ ไตฟูกุ และเค้กหน้านิ่ม ”

นายสวัสดิ์ อินแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ หลักสูตร อบรมการทำขนม "ไตฟูกุ และเค้กหน้านิ่ม" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนคุรุสภาอำเภอมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกในครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 36,405.00 บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน)



มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด



ทำบุญถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์เครดิตยูเนียนนครสุภา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายสวัสดิ์ อินแถลง
ประธานกรรมการ, คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ฝ่ายจัดการ ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ วัดบ้านท่าอ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่



ข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนครสุภาอำเภอเมืองเชียงใหม่
(1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2566)

มอบเงินสวัสดิการเงินกู้และเงินสะสม (ค่าหุ้น)
ให้กับผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก

สรุปสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สมาชิกคงเหลือยกมา	จำนวน	913	คน
สมาชิกขอสมัครเพิ่ม	จำนวน	1	คน
สมาชิกขอสมัครกรณีพิเศษ	จำนวน	23	คน
สมาชิกลาออก	จำนวน	1	คน
สมาชิกพ้นสภาพ			
จากสมาชิกภาพ	จำนวน	-	คน
สมาชิกเสียชีวิต	จำนวน	3	คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	933	คน

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต

- นายมานิต ชนะเลิศ - นางลำดวน ปิ่นแก้ว
- นายอนุชา อยู่เสนาสน์

